

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒ / ว ๒๕๕๔



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.สค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒. แบบนำเสนอ กรอ.สค.

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

ในการประชุมฯ ข้างต้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุม กรอ.สค. ให้ส่งแบบนำเสนอ และรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุม กรอ.สค. ครั้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๕, โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: strategy.skn@gmail.com

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ	จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งที่ ๓๓๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคำสั่ง ที่ ๗๒๓/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐	รับทราบ	- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงาน การประชุม	ฝ่ายเลขานุการรายงาน ว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีจำนวน ๑๐ หน้า ทั้งนี้ ได้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบและเสนอขอแก้ไขแล้ว	รับรองรายงานการประชุมฯ	- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ	โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) - ฝ่ายเลขานุการรายงาน ว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะที่มีความเชื่อมโยง ด้านทาง กลางทาง ปลายทาง ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางดังกล่าว ผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๕๑,๒๖๓,๓๕๐ บาท ทั้งนี้ จะติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	รับทราบ	- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา	๔.๑ โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เสนอเรื่องโครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มรายได้ของจังหวัดให้มากขึ้น เชื่อมช่องทางตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัด และให้เกิดความเข้มแข็งทางการค้า และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในจังหวัด ดำเนินการโดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดที่ดีที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธจำหน่ายสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเรื่องของคุณภาพราคาสินค้า และความหลากหลายของสินค้า และส่งเสริมให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการค้า ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ จะได้นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	รับทราบ และเห็นชอบมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
	<p>๔.๒ ผลการขอเปลี่ยนหน่วยให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เสนอเรื่องมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสืบเนื่องจากการประชุม ก.ร.ส.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีมติที่ประชุมรับทราบตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รายงานว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านราคาน้ำประปา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำประปา</p> <p>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รายงานว่า</p> <p>๑. จังหวัดสมุทรสาครใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหลักแต่เนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์น้ำบาดาลและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่ที่มีน้ำประปาผ่านส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตได้ด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องให้ภาคเอกชนดำเนินการ ซึ่งทำให้ต้นทุนน้ำประปาและราคาน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคมีราคาสูงกว่าราคาของการประปานครหลวง ซึ่งมีศักยภาพการบริหารจัดการดำเนินการด้านน้ำได้เอง และผู้ใช้น้ำของ กปภ. กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ต้นทุนการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนด้านระบบการผลิตน้ำ และต้นทุนด้านระบบการจ่ายน้ำประปาสูงกว่า กปน.</p> <p>๒. การแก้ไข พ.ร.บ.การประปานครหลวง เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาครต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาขาย ในพื้นที่ให้บริการของ กปน.ในอนาคตรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอาจมีการเรียกร้องเพิ่มเติม ซึ่งการแก้ไขกฎหมายในประเด็นเฉพาะด้านที่จำเป็น อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. การทบทวนสัญญาการซื้อน้ำประปาจาก บมจ. น้ำประปาไทยที่ได้สัมปทานจากการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม ให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ กปภ. อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนสัญญาการซื้อน้ำประปาจาก บมจ. น้ำประปาไทย โดยใช้การเจรจาแก้ไขสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตามความเหมาะสม โดยใช้แนวทางตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวข้างต้นเกินอำนาจหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร</p>	รับทราบ	- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
	<p>๔.๓ การปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เสนอเรื่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม คำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครให้เหมาะสม และแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”</p> <p>๔.๔ กฎหมายแรงงานต่างด้าวใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เสนอผลกระทบจากการยกเลิกใบอนุญาต แก่กิจการรับเหมาแรงงาน (Sub Contract) ซึ่งประเด็นนี้กระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้มีแรงงานในโควตาของตัวเอง ส่งผลให้อาจเกิดการชะงักงันของการผลิต จากการที่ไม่สามารถดำเนินการใช้แรงงาน ที่ได้มาจากผู้รับเหมาแรงงาน ซึ่งส่งแรงงานเข้ามาทำงานกับผู้ประกอบการเป็นเวลานาน จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่าระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติที่กระทรวงแรงงานจัดระบบบริหารจัดการหรือสัญชาติที่ได้จัดทำข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและผลกระทบต่อสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร</p>	<p>รับทราบ และเห็นชอบ มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>รับทราบ และมอบหมายสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดถึงหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการทราบ</p>	<p>- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร - หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>- สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง สืบเนื่องจาก การประชุมที่ผ่านมา</p>	<p>๕.๑ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่ามติที่ประชุม กรอ.สค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครหารือกับประธานกรรมการฯ เพื่อจัดทำคำสั่งฯ ให้มีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ครอบคลุมเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ คน โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการ และมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนะการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนะการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอแนะทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินงานอื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย ซึ่งจะได้นัดประชุมในโอกาสต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร</p>

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
	<p>๕.๒ แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร รายงานการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)</p> <p>๑.๑ จัดการประชุมในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมหาชัย ๒๐๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๑.๒ มีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๕๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๖๘๗๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดและอำเภอ โดยให้ใช้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพียงคณะเดียว ทำให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประชารัฐฯ มีโครงสร้างการบริหารงาน ๒ ระดับชั้น คือ (๑) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และ (๒) คณะกรรมการบริษัทประชารัฐฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจดำเนินการและการประสานงานที่รวดเร็ว</p> <p>๒. บริษัท ประชากรัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด</p> <p>ผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริษัทประชารัฐฯ - อำเภอเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.</p> <p>๑) ประเภทผลิตภัณฑ์ : แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (ตำบลพันท้ายนรสิงห์)</p> <p>๒) สรุปแนวทางการดำเนินงานต่อจากการลงพื้นที่</p> <p>(๑) จัดตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ในการพัฒนาแผนงานร่วมกันและขับเคลื่อนโครงการ</p> <p>(๒) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การเที่ยวของจังหวัดที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เพื่อหาช่องทางการพัฒนาต่อ</p> <p>(๓) ศึกษางานวิจัยของ อ.ปัทมทิญา ลิงคราม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร</p>

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
	<p>- อำเภอกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.</p> <p>๑) ประเภทผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์ (เครื่องเบญจรงค์ตอนไก่ตี)</p> <p>๒) สรุปแนวทางการดำเนินงานต่อจากการลงพื้นที่</p> <p>(๑) พช. ช่วยทำเส้นทางการท่องเที่ยวและนำเสนอให้ บ.พระราชรัฐฯ</p> <p>(๒) ทางกลุ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการเท่าที่ทำได้ก่อน ขณะเดียวกันก็เขียนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อนำเสนอเมื่อมีโอกาส</p> <p>(๓) กรณีจัดทำพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ อาจเชิญฝ่ายวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์มาให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย</p> <p>- อำเภอบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.</p> <p>๑) ประเภทผลิตภัณฑ์ : เกษตร (มะพร้าวน้ำหอม)</p> <p>๒) สรุปแนวทางการดำเนินงานต่อจากการลงพื้นที่</p> <p>(๑) ประสานงานกับเกษตรกรจังหวัดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น จำนวนเกษตรกร/พื้นที่เพาะปลูก/ปัญหาที่พบ และสรรหาเกษตรกรที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมงานกับบริษัทพระราชรัฐฯ มาร่วมพูดคุย</p> <p>(๒) เชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมโครงการด้วย เช่น ภาคเอกชน : บริษัท เค เฟรช ภาควิชาการ : ดร.สมชาย วัฒนโยธิน (ผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าว) / รศ.วรภัทร ลัคนาทินวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>(๓) ประชุมร่วมกับเกษตรกรที่ต้องการร่วมงานกับพระราชรัฐเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง คัดเลือกตัวแทนที่จะเป็นแกนนำเพื่อประสานงานและวางแผนร่วมกับบริษัทพระราชรัฐฯ</p>		
	<p>๕.๓ ติดตามการจัดสร้างพระพุทธรูปมหาชัยสิทธิมงคล พระพุทธรูปประจำ จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่ายังดำเนินการติดกระຈกทั้ง ๔ ด้านไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย และจะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนพิธีการอันเชิญพระพุทธรูปมหาชัยสิทธิมงคลประดิษฐาน ณ หอพระหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะมีขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>	รับทราบ	- ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร

ระเบียบวาระ/เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน
	<p>๕.๔ โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี ๒๕๖๐</p> <p>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร รายงานแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครประจำปี ๒๕๖๐</p> <p>- หัวงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี</p> <p>๒. กำหนดงบประมาณ / ระยะเวลา / พื้นที่ในการปลูกป่าชายเลน ๑ ไร่</p> <p>ปีที่ ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าปลูก (ต้นแสม ๔๐๐ ต้น/ไม้ปัก ๔๐๐ อัน/เชือก) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าติดตามดูแล (ชุดตรวจค่าออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ๔,๐๐๐ บาท อัตราการรอดของต้นไม้หลังการปลูก ขยะชายฝั่งทะเล การปลูกทดแทน และการเปลี่ยนเชือกที่ขาด ฯลฯ) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ปีที่ ๒ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ค่าติดตามดูแล (ชุดตรวจค่าออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ๔,๐๐๐ บาท อัตราการรอดของต้นไม้หลังการปลูก ขยะชายฝั่งทะเล การปลูกทดแทน และการเปลี่ยนเชือกที่ขาด ฯลฯ)</p> <p>ปีที่ ๓ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ค่าติดตามดูแล (ชุดตรวจค่าออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ๔,๐๐๐ บาท อัตราการรอดของต้นไม้หลังการปลูก ขยะชายฝั่งทะเล การปลูกทดแทน และการเปลี่ยนเชือกที่ขาด ฯลฯ)</p> <p>๓. พื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกป่าชายเลน ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้ง ๘ ตำบล ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร โดยแบ่งเขตรับผิดชอบของแต่ละตำบล</p> <p>๔. ผู้รับผิดชอบดูแลแปลงปลูกป่าชายเลน คือ เครือข่ายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคประชาชน) ทั้ง ๘ ตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการประจำแต่ละตำบล ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในการดูแลรักษาป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน/ประสานงานจากคณะทำงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๕. การกำหนดพื้นที่รายแปลงในการปลูกป่าชายเลน จะกำหนดโดยเครือข่ายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ละตำบล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น มีแนวไผ่ชะลอคลื่นอยู่แล้ว สามารถชะลอความแรงของคลื่นได้ในระดับหนึ่ง, มีตะกอนเลนที่เริ่มเกาะตัวพร้อมดำเนินการปลูกได้ และเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี</p>	<p>รับทราบ และมอบหมาย กอ.รมน.จัดทำแผน การปลูก และมี หนังสือเชิญ ภาคเอกชนมีส่วนร่วม และได้สนับสนุน โครงการต่อไป</p>	<p>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ</p>	<p>ไม่มี</p>		

แบบนำเสนอ กรอ.สค.
(ชื่อหน่วยงานที่เสนอ)

๑. ชื่อเรื่อง

.....

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.....

๓. ความเป็นมา/ความสำคัญ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๔. สภาพปัญหา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๕. ประเด็นเสนอให้ กรอ.สค.ดำเนินการ

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้เสนอ

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

คณะกรรมการ กรอ.สค.	
๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๕	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๖	อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๗	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๘	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๙	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑	นางอำไพ ชาญไกรวิไลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒	นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓	นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕	ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘	ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร
๑๙	เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐	เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑	เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
๒๒	เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๑	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
๒	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
๓	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๔	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
๖	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร